



๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๒๙  
ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และภาคีเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยได้ร่วมกันยกย่องบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มต่างๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ มีศีล ๕ เป็นปกติ ปลอดอบายมุข และได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเชิญชวนให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” รายละเอียดตามความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ผลการคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๓๐๕ คน ประกอบด้วย ๑. โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๙ คน ๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๙๗ คน ๓. โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู จำนวน ๑๕๙ คน และมีผู้ได้รับเกียรติบัตร ทั้งหมด จำนวน ๓,๑๖๘ คน ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้

๑. แจกผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีที่ ๕) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยทั่วกัน

๒. หากมีบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดส่งหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมคุรุสภา ในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกย่องผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้จัดส่งเกียรติบัตรมาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ไปก่อนในเบื้องต้น

๒.๒ ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดส่งเกียรติบัตรไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องในวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๙